

พิมพ์แสลงแผ่น ภาพพระสังฆราช

แจกจ่ายประชาชน เข้าถวายสักการะ

เผยภาพวาดต้นแบบ สมเด็จพระสังฆราช เติร์มจัดพิมพ์ 1 แสลงแผ่น แจกประชาชน ส่วนหนึ่งสื่อภาพพระประวัติ “ญาณสังวรานุสรณ์” พิมพ์เสร็จแล้ว ในเล่มมี **♦ อ่านต่อหน้า 14**

พระสังฆราช □ ต่อจากหน้า 1
ทั้งภาพถ่าย ภาพวาดตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ถึงช่วงพระอาการประชวรที่ รพ.จุฬาฯ จนถึงพระชนม์พร้อมแจกเช่นกัน ขณะนี้ประชาชนสงฆ์ผู้ป็นมาถวายสักการะ 12 พ.ย. องค์การอนามัยโลก ยกย่องพระสังฆราชดำรงตำแหน่งมุณินิสังเคราะห์โรครีออน ทำให้หมดไปจากประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. พิธีบำเพ็ญพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข้าสู่วันที่ 13 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ด้านหลังเพชร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ตั้งแต่เวลา 07.30 น. มีพิธีสวดพระอภิธรรมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราช จากนั้นตั้งแต่เวลา 08.30 น. จึงเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ โดยมีสถาบันการศึกษา องค์การ หน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมากเข้าถวายสักการะ อาทิ นักเรียนโรงเรียนเปล่งประสิทธิ์สาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันกวีชัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 สระบุรี และคณะอัสสัมชัญ ธนบุรี เป็นต้น

จากนั้นเวลา 11.00 น. นายวิเศษฐ์เกษมทองศรี รว.ทรัพย์ากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ ต่อมาเวลา 13.45 น. สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารฯ ได้นำพระปาดคณะศิษยานุศิษย์สายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่่มนุญริทัตโต 250 รูป นำโดยพระธรรมวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด และเจ้าคณะภาค 10 เข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช โดยมีพิธีสวดขอขมากรรม ซึ่งเป็นประเพณีของพระสงฆ์คณะธรรมยุต เมื่อมีการประพุดติประมาทล่วงเกินใด ๆ ก็จะมีการขอขมากรรม เนื่องด้วยพระจริยวัตรเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสังฆราชทรงงานได้ ท่านจะทรงงานไปตามวัดป่ากรรมฐานบ่อยครั้ง

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า วัดบวรนิเวศวิหารฯ ได้รับการประสานงานจากสภาผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลก และคณะสงฆ์นิคมบุญตานุประเทศญี่ปุ่น ว่าในวันที่ 12 พ.ย. กิษุ ครม.เกียวเซ เอนชินโจอี่ ประธานสงฆ์ นิคมบุญตานุ ในฐานะประธานผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลก และคณะ จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากทางสภาผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลก สำนักในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งการประชุมผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลก ขึ้นเมื่อปี 2543 ณ เมืองเกียวโต และมีการประชุมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญยังส่งผลให้มีการจัดสร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ในบริเวณหุบเขาเมืองเกียวโต ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แล้ว โดยในปีที่ผ่านมา สภาผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลกยังถวายสมัญญานามยกย่องสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะ “ผู้นำสูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” อีกด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวอีกว่า องค์การอนามัยโลกได้ส่งสาส์นแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราช เคยดำรงตำแหน่งประธานมุณินิสังเคราะห์ผู้เป็นโรครีออนแห่งประเทศไทย ซึ่งพระองค์ได้ส่งเคราะห์ผู้เป็นโรครีออน และหาวิธีการป้องกันไม่ให้ระบาดเพิ่มขึ้น ทำให้โรครีออนหมดไปจากประเทศไทยในยุคที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานมุณินิสังเคราะห์ ดังนั้น องค์การอนามัยโลก จึงได้ยกย่องพระองค์ และส่งสาส์นแสดงความอาลัยมาในครั้งนี้อีกด้วย

ด้านพระธีรโพธิภิกขุ พระผู้ถวายงานวาดภาพสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ขณะนี้อาตมาได้วาดภาพสีน้ำมันสมเด็จพระสังฆราช และเครื่องประกอบพระอิสริยยศ ประดับพระโกศ ที่ประดิษฐานยังด้านหลังเพชร เพื่อนำไปเป็นต้นแบบ จัดพิมพ์เป็นภาพขนาดเอ 4 จำนวน 1 แสลงแผ่น เพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะ ซึ่งภาพดังกล่าวมีแนวคิดมาจาก พระประวัติของสมเด็จพระสังฆราช เมื่อครั้งอดีตที่ยังเป็นสามัญชน สี่ด้านหลังของพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจะมีสี่เข็มเกือบจะเป็นสี่ดาว ส่วนด้านหน้าพระรูปจะเป็นครีมนวลใส แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ในสมณเพศ และดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ส่วนด้านล่างของภาพจะเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศ ซึ่งพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ เพื่อให้ประชาชนที่มารับภาพไปได้เห็นหลักธรรมว่า ชีวิตนี้อะไรไปไม่ได้เลยนอกจากความดีงาม

“นอกจากนี้หนังสือญาณสังวรานุสรณ์ ซึ่งหนังสือภาพพระประวัติ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในเล่มจะมีทั้งภาพถ่าย และภาพวาดตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ถึงช่วงพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จนกระทั่ง

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2556

ปีที่: -

ฉบับที่: 23402

หน้า: 1 (บนซ้าย), 14

Col.Inch: 58.46

Ad Value: 128,612

PRValue (x3): 385,836

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พิมพ์ผ่านแผนภาพพระสังฆราช แจกจ่ายประชาชนเข้าถวายสักการะ

ช่วงเวลานั้นพระชนม์ ประชาชนจะได้เห็นถึงความน่ารัก ความอบอุ่น ความเมตตา ที่มีอยู่ในพระองค์ อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ได้นำมาแจกให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” พระธีรโพธิภิกขุ กล่าว.